



ประกาศกรมการต่างประเทศ  
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น  
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร กรมการต่างประเทศ

ตามที่ได้มีประกาศกรมการต่างประเทศ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคล  
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่งนิติกร กรมการต่างประเทศ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร กรมการ  
ต่างประเทศ ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก  
และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใด  
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปภายในเวลาที่  
กรมการต่างประเทศกำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ตามกำหนดเวลาที่จะจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
ทั่วไปในตำแหน่งที่สอบได้

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือ  
คุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้น  
จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่สิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่สอบได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเกียรติ รัชโน)

อธิบดีกรมการต่างประเทศ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่งนิติกร  
แบบท้ายประกาศกรมการต่างประเทศ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๑๐๐๙	นางสาวณิชชากร รัตนเวชสิทธิ์
๒	๑๐๓๓	นางสาวนวิรัตน์ สวยงาม
๓	๑๑๔๐	นายภัทรชัย จันศรีคง
๔	๑๑๓๗	นางสาวณัฐริติ ใจดี
๕	๑๑๔๓	นางสาวลภัสกร โชติวิทิตธำรง
๖	๑๐๖๕	นายธีรโรจน์ รัตนประพันธ์พร
๗	๑๑๒๑	นายประภุชฎี แก้วคะตา
๘	๑๐๖๖	นางสาวภัทราภรณ์ ไมตรีจิตต์
๙	๑๒๐๑	นายเนติพันธุ์ อึ้งจะนิล



**หมายเหตุ** ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลำดับที่ ๑ - ๔ มารายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๘ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการต่างประเทศ ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และจะจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป